

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

ALLA – ก็ยังคงเหมือนๆ ที่น่าจับตา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... เอาเป็นของแถมก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ ตามคำเรียกร้องของวัยรุ่น

ที่อยากได้หุ้นสร้างตัว แบบถือแล้วเผื่อจะมีซัก 4-5 เด้ง ขึ้นไปอะไร... ก่อนหน้านั้น เห็นมีหลายๆ ตัว ไปแล้ว ที่วิ่งขึ้นจนทำเอาเสียตายแทบขาดใจ ก็เลยถามเพื่อนเเมฆว่า ยังพอจะมีตัวไหนอีกหรือไม่ ซึ่งจริงๆ แล้วนั้น เหนือเเมฆว่า ท่านนักลงทุน นักเก็งกำไร ที่เล่นด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้น ก็น่าจะแงๆ กันพอตัวแล้วแหละนะ อาจจะหาได้ก่อนเหนือเเมฆ หรือหาได้มากกว่าเหนือเเมฆเสียด้วยซ้ำ... เอาเป็นว่า เอามาดูๆ กัน แอร์รี่ หุ้น กันไปพลางๆ ก็แล้วกันนะครับ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ถ้าจะว่ากันในเนื้อคอลัมน์นี้ ก็อาจจะ ไม่ได้มากความเท่าไรนัก ถ้าอยากเห็นภาพกันชัดๆ ก็ตามกันต่อได้แล้วนะครับที่ แฟนเพจ บาดตาเซียน และเพจ TH UTRADE นะครับ แม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงของ Work From Home แต่เหนือเเมฆ ก็ยังคงมี Live ให้ท่านได้ติดตามกันต่อจากที่เคยเริ่มๆ ไว้ก่อนหน้านี้อีก... แล้วพอสถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นแบบปลอดภัยมากๆ เมื่อไหร่ ก็เจอกันในรูปแบบของสตูดิโอ อย่างเต็มรูปแบบกันอีกทีนะครับ... ตอนนี้อยู่ที่ตามกันแบบ Live สำรอง กันไปก่อนนะครับ โดยรายการ จะมีทุกวัน อังคาร ถึงวัน พฤหัสฯ เริ่มในช่วงเช้า กับรายการ “จับกระตัง” ช่วงเวลา 9.20 น. (โดยประมาณ) เป็นต้นไป และช่วงบ่าย เวลา 14.10 น. ก็จะมาหาหุ้นช็อกกลับบ้านกัน ในรายการ “ห่อกลับบ้าน” ... แต่บอกก่อนนะครับว่าเป็นรายการสไตล์ของเหนือเเมฆ ที่อาจจะเน้นหุ้นแบบ เก็งกำไรหน่อยๆ... ก็ถือว่าเป็นรายการเสริมให้ เพิ่มเติมจากรายการปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่มืออยู่ก่อนหน้า

ดูตามเกม... ใจจริงก็อยากจะให้แค่เป็นเกมของการเล่นเพื่อหวังเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะ

แต่ถ้าจะถามว่า อยากจะลุ้นยาวๆ เหมือนหุ้นตัวก่อนๆ ที่เคยกล่าวไว้ จะได้ไหม คำตอบก็คือ ได้อยู่แหละ

แนวรับ : ... 1.68-1.64 **ก็ยังพอได้อยู่ อย่าหลุด 1.60 เป็นพอ**

เป้าหมาย : ... ยืน 1.80 ได้ เราก็น่าจะคาดหวังถึง 2.20-2.40 ได้

Price Chart...(ALLA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ALLA... จริงๆ แล้ว คงไม่ต้องกล่าวอะไร กันมากมายแล้วกระมัง ในเรื่องของโครงสร้างที่เราดูกัน ซึ่งเป็นโครงสร้างใหญ่ๆ ที่เราอยากจะถือยาวๆ นั่นเอง เรียกว่า มองๆ ไป ก็น่าจะจบขาลงใหญ่ๆ ไปแล้ว และต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของภาวะปรับขึ้น หรือถึงแม้จะยังไม่ยืนยันก็ตาม หรือจะเป็นแค่ Rebound ก็ตาม แต่รูปแบบก็น่าจะต้อง Rebound มีเป้าหมาย 1 ใน 3 และ อาจจะถึง 2 ใน 3 ของขาลงใหญ่ๆ ที่ผ่านมาก็ได้ หรือ ถ้าจะเอาค่าสัญญาณแนวโน้มมาว่ากัน ในเรื่องของ MA. ตามภาพนี้ ก็จะมีภาพของราคาที่อยู่ใน Bull Stage อยู่แล้ว... นั่นแหละครับ ถึงบอกว่า MA. แบบนี้ จะมองกันยาวๆ หน่อย ก็ยังได้ หรือ ถ้าจะเล่นสั้น ก็ไม่ว่ากัน